

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

เกษตรออร์แกนิก...แววสดใส



คาบเวลานี้...ประตูเขตขอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC กำลังแถมบาน ซึ่งจะอำซาเต็มที ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ช่วงนั้น สินค้าชนิดต่างๆแต่ละประเภทก็จะไหลทะลัก เข้าหากัน ที่น่าจับตามองคือ สินค้าการเกษตร (ด้วยส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศเกษตรกรรม) นอกจาก ภายในกลุ่ม 10 ประเทศ แล้ว...ยัง มุ่งที่จะขึ้นครองตลาดโลก อีกด้วย...!!

คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บอกว่า...สินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก (Organic) มีแนวโน้มสดใสและมีโอกาสทางการตลาดสูงด้วย เรามีศักยภาพในการผลิต และ ส่งออก แต่...จะมีปัญหาตรงที่ว่าปัจจุบันพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นยังมีไม่มากพอ โดยมีแปลงปลูกผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียง 1,084 ฟาร์ม รวมราว 10,000 ไร่เท่านั้น (...เป็นผักอินทรีย์ 500 ฟาร์ม เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 300 ฟาร์ม ไม้ผลอินทรีย์ประมาณ 100 ฟาร์ม นอกนั้นจะเป็นชาอินทรีย์ เห็ด สมุนไพรอินทรีย์ ฯลฯ...)

ผู้ผลิตพืชผักและไม้ผลอินทรีย์ในบ้านเรามีทั้งผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ รายกลาง และ เกษตรกรรายย่อย และเป็น กลุ่มๆ ซึ่งดำเนินธุรกิจในรูปแบบสถาบันเกษตรกร อาทิ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายของบริษัทธุรกิจการเกษตร นอกจากนี้ ก็ยังมี ชาวอินทรีย์ ซึ่งรับรองมาตรฐานโดย กรมการข้าว

...สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ส่วนหนึ่ง ยังได้รับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน IFOAM โดย สำนักงานมาตรฐานอินทรีย์ (มกท.) และที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมจัดทำ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ

อาเซียน (ASEAN Standards for Organic Agriculture : ASOA) ซึ่งในขณะเดียวกันก็เร่งเทียบเคียงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเอเชีย (AROS) ด้วย

คาดว่า...แผนดำเนินการที่ผ่านมาจะส่งผลดีต่อการค้าของไทยไปยังตลาดอาเซียน และ ทุกประเทศในทวีปเอเชีย พร้อมผลักดันมูลค่าส่งออกจากเดิมปีละ 5,000 ล้านบาทให้เพิ่มสูงขึ้นได้อีก..!!

อย่างไรก็ตาม...ผู้ผลิตหรือเกษตรกรต้องช่วยกันอีกแรงด้วยการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทั้งแปรูปผลิตภัณฑ์ให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ หลากหลายชนิด มีคุณภาพสม่ำเสมอ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการที่สามารถป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่อง....

...อันเป็นฐานในการ เสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ยื่นหยัดใน ตลาดโลก ได้อย่างยั่งยืน...!!

“ดอกสะแบง”

กกร. เน้รัฐอุมสินค้าเกษตร



นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยหลังการประชุมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วย ส.อ.ท., สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ว่า กกร. ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจปีนี้ว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัว 3.5-4% จากปีก่อนที่ขยายตัว 0.6-0.8% และสิ่งที่ กกร. เป็นห่วง คือ การบริโภคของคนไทย ที่ในปีที่ผ่านมา กำลังซบเซาต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาในปีี้ กกร. จึงต้องการให้รัฐบาลหามาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตร ให้ชัดเจนภายในไตรมาสแรกปีนี้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้จีดีพีขยายตัว “หากราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นต่อเนื่อง ก็จะช่วยเพิ่มแรงซื้อให้ชาวบ้าน ดังนั้น รัฐบาลต้องลงมาดูแล อุ่มหรืออุดหนุนราคาสินค้าเกษตรในระยะสั้นๆ เพราะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องทำ แต่ต้องดูไม่ให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันด้วย ที่ผ่านมามีการดูแลราคาสินค้าเกษตร เหมือนให้คนป่วยกินยา ไม่ได้รักษาให้ชัดเจน ส่วนระยะยาวก็ต้องดูข้อมูลเกษตร สื่อสารให้เกษตรกรเข้าใจและแนะนำการปลูกพืชที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรเน้นการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศด้วย”

สำหรับราคาพลังงานในภาพรวม โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า น้ำมัน ที่เริ่มปรับลดลง ในภาพรวมคงไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าปีนี้ปรับลดลงมากนัก แต่จะทำให้โอกาสปรับขึ้นมีน้อยลง เนื่องจากสาเหตุสำคัญ คือ ต้นทุนด้านอื่นๆ ของการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าแรงงาน และวัตถุดิบบางส่วน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน กกร. กล่าวว่า เศรษฐกิจปีนี้ยังโตได้ 3.5-4% ส่วนการส่งออกก็ขยายตัว 3.5-4% เช่นกัน เนื่องจากการบริโภคมีแนวโน้มฟื้นตัว จากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ระดับต่ำ รวมถึงมาตรการกระตุ้นจากรัฐ.

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 มโนโบาย (3)



มาว่ากันต่อถึงมโนโบาย “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” 1 ใน 4 พืชเศรษฐกิจ ที่คณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์เห็นชอบให้เพิ่มพื้นที่ปลูกจาก 7 ล้านไร่ เป็น 7.4 ล้านไร่

เมื่อวาน “ชมชื่น” ชี้ให้เห็น ไทยผลิตข้าวโพดได้เกินความต้องการให้ ประเทศ จะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกเพิ่มเพื่ออะไร ใครน่าจะได้ประโยชน์... แค่นั้นไม่พอ ทั้งที่เรามีปัญหาข้าวโพดล้นตลาด ราคาตก เกษตรกรออกมาประท้วงเกือบทุกปี แต่กระทรวงพาณิชย์กลับไม่ยอมพูดเลยว่า ที่ผ่านมามีใครเป็นคนอนุญาตให้เอกชนนำเข้าข้าวโพดจากเพื่อนบ้านมาทุกปี แล้วไหนเปิดเออีซี ยังมีแผนจะให้สหกรณ์นำเข้าข้าวโพดมาอีก 90,000 ตัน... ข้อมูลเพียงเท่านี้ แทบจะไม่มีเหตุผลใดให้อ้างได้ว่า ต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

ที่สำคัญไม่รู้จักบูรณาการ ไม่มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมาร่วมวิเคราะห์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ยิ่งเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่ปลูกจาก 7 ล้านไร่ ไปเป็น 7.4 ล้านไร่ รัฐให้เงินเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

บ้านเรามีเท่าไร...ข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 54 มีพื้นที่ 7.40 ล้านไร่... ปี 2556 มีพื้นที่ 7.54 ล้านไร่ มีมากกว่าที่ฝันไว้ในนโยบายชะฮัก

และเคยเปิดหน้าต่างห้องแอร์ดูโลกบ้างไหม พื้นที่ป่าเขาในบ้านเรา ถูกข้าวโพดบุกกรุกทำลายไปกี่ล้านไร่แล้ว จะหนุ่ให้ปลูกอีกทำไม...จะอ้างเหตุผล พื้นที่จะให้เพิ่มขึ้นมา 4 แสนไร่ ไม่เกี่ยวกับป่า เพราะมีเป้าหมายจะเอาพื้นที่นามาปรับทำเป็นไร่ข้าวโพดแทน

มีคำถามว่า ในแผนยุทธศาสตร์มีมาตรการจะทำให้คนทิ้งป่าข้าวโพด หันมาทำนาข้าวโพดแทนรึยัง...เมื่อไม่มี และถึงจะมี คงเป็นแค่ลมปาก สุดท้ายเกษตรกรขาดทุน พ่อค้ารวยไม่หยุด
จริงๆแล้ววันนี้ ยุทธศาสตร์ข้าวโพด ไม่เพียงไม่ต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ยังต้องลดพื้นที่ลงอีกต่างหาก และถ้ากลัวผลผลิตไม่พอป้อนโรงงานอาหารสัตว์ให้เค้าแก่ ควรกำหนดแผนปรับวิธีการปลูกข้าวโพดของไทยให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงมากกว่า 670 กก. ไม่ต้องสูงมากเท่าฝรั่ง แคให้ได้เท่าจีน 960 กก.ต่อไร่ ก็พอ ตรงนี้ต่างหากที่จะช่วยชาติและช่วยเกษตรกรไทยได้...ไม่ใช่มานั่งมโนตามที่พ่อค้าสั่งชี้ นำ เพื่อหวังซื้ออุปเต้ของถูก

“ชมชื่น ชูช่อ”

ปีติพงศ์ฟุ้งปีแพะ เกษตรไทยไปไกล



นายปีติพงศ์ ฟุ้งบุญ ณ อยุธา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวโน้มสินค้าเกษตรไทยในปี 2558 ว่า มีทิศทางดีขึ้น นอกจากจะมีการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ประเทศจีนยังขอเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร หลังโรงงานจีนสร้าง เสร็จ จะทำให้ผลผลิตภาคเกษตรถูกส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้จำนวนมาก ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำได้อย่างแน่นอน และเพื่อไม่ให้สินค้าจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้ามาพร้อมกับการเปิดเออีซีเข้ามาตีตลาดสินค้าไทย ได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดูแลในเรื่องนี้แล้ว

ด้าน นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยถึงบทบาทของกรมฯที่จะเข้ามาดูแลปัญหานี้ว่าสหกรณ์จะเข้ามาเป็นผู้รวบรวมสินค้า และปรับปรุงคุณภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก่อนส่งจำหน่าย ทำให้มีกำไรเกิดขึ้นกับสหกรณ์ ผลประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เอกชนที่ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมา



และด้านชายแดนแรกจะมุ่งไป คือ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยให้สหกรณ์นิคมแม่สอด, สหกรณ์นิคมแม่ระมาด, สหกรณ์การเกษตรพบพระ, สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก เข้าไปดูแลควบคุมการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20,000 ตัน มาปรับปรุงคุณภาพกำจัดสิ่งเจือปนออก เข้าโรงอบลดความชื้น เพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วส่งขายต่อไปยังจีน 50% ส่วนที่เหลือให้สหกรณ์ภายในประเทศนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารสัตว์จำหน่ายภายในประเทศ



แห่งที่สอง ด้านชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น รวบรวมผลผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 24,000 ตัน ข้าวโพด 10,000 ตัน มาปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งไปจีน ส่วนข้าวแข็ง 5,000 ตัน ถั่วเหลือง 5,000 ตัน จะนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยสหกรณ์ทั้งหมดได้จดทะเบียนกับกรมการค้ากรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร เพื่อขอนำเข้าสินค้าเกษตรอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์



ส่วนช่วงเวลานำเข้าผลผลิตทั้งหมด นายโอภาส บอกว่า อยู่ระหว่างเสนอ กรม. เพื่อขอนำเข้าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม เร็วกว่ากำหนดเดิมที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศไว้ 1 ก.พ.-31 ส.ค.58 ซึ่งการนำเข้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภายในประเทศ เนื่องจากไม่ตรงกับช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาด